

DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019-2024

- Kính thưa quý vị khách quý!

- Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri 28-TT/MTTQ-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ thị 27-CT/TU ngày 30/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam, hôm nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X chính thức khai mạc.

Thay mặt Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; quý vị lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quý vị nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; quý vị Đại biểu Quốc hội; mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Ngãi; quý vị khách quý, quý vị đại biểu chính thức của Đại hội - đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân và đại diện đồng bào Quảng Nam đang sinh sống ở các tỉnh, thành phố lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc; đoàn kết và thành công.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội!

Trong không khí trang nghiêm thấm đượm tình đoàn kết của Đại hội hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; sáng lập và dẫn dắt Mặt trận Dân tộc Thống nhất nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc: Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam; cụ Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Chủ tịch MTTQ Việt Nam; Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nhân sỹ, trí thức đã có công lao to lớn đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng ta ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sỹ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào trong và ngoài tỉnh đã cống hiến xương máu, tài năng, sức lực và của cải cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quê hương Quảng Nam thân yêu.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X có nhiệm vụ:

1. Đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh và đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với cho sự nghiệp phát triển tỉnh Quảng Nam 05 năm qua; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X và Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; được chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành chặt chẽ; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội!

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Động viên Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững tỉnh Quảng Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân; tích cực thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cuộc vận động do Mặt trận phát động, các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận được củng cố, kiện toàn; trình độ, năng lực được nâng lên một bước.

Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của Nhân dân được phát huy, ý kiến Nhân dân được tôn trọng; sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng tăng. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, 05 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tranh chấp chủ quyền trên biển Đông; quá trình hội nhập của nước ta đối với khu

vực và thế giới ngày càng sâu rộng; sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, của thông tin... đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Mặt trận có lúc chưa được phát huy đúng mức; việc nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, tập hợp, phản ánh, kiến nghị và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Những kết quả quan trọng đạt được nêu trên và hạn chế, khuyết điểm cần được phân tích, thảo luận làm rõ để tìm nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kính thưa quý vị, thưa Đại hội!

Năm năm đến, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiều cơ hội và thách thức; nhiều vấn đề xã hội sẽ phát sinh đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mà trong đó, Mặt trận Tổ quốc cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phải xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, đồng thời là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo; tôn trọng sự khác biệt, phát huy những điểm tương đồng, trọng tâm là lợi ích của đại đa số Nhân dân làm nền tảng.

Hoạt động của Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ, hướng đến sự thiết thực, phải có trọng tâm, trọng điểm, làm đúng chức năng của Mặt trận, quyết liệt tổ chức thực hiện.

Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận phải được nâng lên một bước đi đôi với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đó là những yêu cầu trọng tâm đối với công tác Mặt trận trong 5 năm đến.

Với tinh thần **“Đoàn kết - Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”**, phát huy dân chủ và trách nhiệm, Đại hội chúng ta sẽ tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận các nội dung do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX trình Đại hội, nhằm đáp ứng yêu cầu **“Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam”** trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công!